

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด จัดส่งแบบสรุปงบประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ เล่ม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ให้จังหวัดอุดรดิตถ์ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาการจัดส่งแบบสรุปงบประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดแล้ว จึงขอให้จัดส่งเอกสารฯ ดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

บัญชีการจัดส่งสรุบบหน้าการประมาณการรายรับ
และจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	อปท.	โรงเรียนในสังกัด	สรุบบหน้าการประมาณการ รายรับและจัดทำงบประมาณ รายจ่ายฯ	สำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ (๑ เล่ม)
๑	ทต.ผาจุก	ร.ร.อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์	ยังไม่ได้จัดส่ง	ยังไม่ได้จัดส่ง
๒	ทต.ร่วมจิต	ร.ร.ร่วมจิตวิเทศศึกษา	ยังไม่ได้จัดส่ง	ยังไม่ได้จัดส่ง
		ร.ร.อนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา	ยังไม่ได้จัดส่ง	ยังไม่ได้จัดส่ง
๓	ทต.จirim	ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลจirim	ยังไม่ได้จัดส่ง	ยังไม่ได้จัดส่ง
๔	ทต.ศรีพนมมาศ	ร.ร.พนมมาศพิทยากร	ยังไม่ได้จัดส่ง	ยังไม่ได้จัดส่ง
๕	ทต.หัวดง	ร.ร.หัวดง (ป.พิทักษ์)	จัดส่งเรียบร้อยแล้ว	จัดส่งเรียบร้อยแล้ว